

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005

Kính gửi: BỘ BUU CHÍNH VIỄN THÔNG

Trả lời công văn số 3099/BBCVT-TCCB ngày 26/7/2005 của Bộ Bưu chính viễn thông về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn và ban hành tiêu chuẩn xếp hạng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Vì vậy, trước mắt đề nghị Bộ Bưu chính viễn thông chỉ đạo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tạm thời giữ nguyên hệ số lương, phụ cấp đối với các viên chức quản lý Quỹ. Sau khi Liên Bộ ban hành tiêu chuẩn sẽ xem xét, vận dụng xếp hạng làm cơ sở để xếp lương đối với các viên chức quản lý Quỹ cho phù hợp.

2/ Để tạo điều kiện cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trong thời gian mới hoạt động, Bộ lao động-Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Bộ Bưu chính viễn thông tạm thời xác định quỹ tiền lương năm 2005 của Quỹ trên cơ sở hệ số lương, phụ cấp bình quân, số lao động định biên (do Bộ Bưu chính viễn thông quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động của Quỹ) và hệ số điều chỉnh tăng thêm 2 lần so với mức lương tối thiểu chung. Khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu phải bảo đảm các điều kiện:

- Không làm tăng thêm chi phí quản lý quy định tại Quy chế tài chính của Quỹ.
- Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Quỹ về thực hiện tổng mức vốn huy động theo quy định, thực hiện kế hoạch hàng năm về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông đúng đối tượng và an toàn về vốn.

Năm 2006, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Bưu chính viễn thông hướng dẫn thực hiện xếp lương viên chức quản lý và xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, phụ cấp của thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP, số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đề nghị Bộ Bưu chính viễn thông chỉ đạo, hướng dẫn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./. *u*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TLTC (3)

KT/ BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng



Lê Duy Đồng
Lê Duy Đồng